

หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้อ่านทุกระดับชั้น

บุตรเขยวราย

ปีที่ 18 ฉบับที่ 640 ประจำวันที่ 11-20 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ราคา 15 บาท

บุตรเขยวราย

มหา'ลัยคืนตัววุฒิการศึกษาปลอมอีก!!

● อุดมศึกษาคุ่มเข้มปลอมวุฒิการศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

การปลอมวุฒิ การศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีการปลอมเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา



รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้สัมภาษณ์ กรณีที่การปลอมวุฒิการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาว่า เป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการปลอมเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านมามีการตรวจสอบพบวุฒิการศึกษาปลอมของนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นระยะ ๆ ซึ่งทุกแห่งได้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการรับเข้าต้องถือเอาเอกสารการสมัครในขณะนั้นเป็นหลัก แต่หลังจากที่มีการตรวจสอบ พบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นเอกสารปลอม มหาวิทยาลัยก็สามารถจำหน่ายนักศึกษาออกหรือเพิกถอนปริญญาของนักศึกษานั้น ๆ ได้ทันที

รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ ปลอมวุฒิการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาว่า เป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการปลอมเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านมามีการตรวจสอบพบวุฒิ

กรณีที่พบมากในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีนักศึกษาจำนวนมาก ขณะเดียวกันระบบการตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลา

ซึ่ง ก็ค่อนข้างลำบากหากจะต้องตรวจสอบให้พบภายในช่วงขั้นตอนของการสมัครรับเข้า ซึ่งปัญหาการปลอมวุฒิจะมีมากในมหาวิทยาลัยเปิดที่มีนักศึกษาเป็นแสน ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยปิด ที่มีนักศึกษาจำนวนน้อย ทำให้การตรวจสอบดำเนินการได้เร็วกว่า และส่วนใหญ่เป็นเด็กที่จบใหม่ที่ไม่ค่อยพบปัญหา แต่กลุ่มที่มักมีปัญหาคือกลุ่มที่มีอายุมากแล้วมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รศ.ดร.วันชัยกล่าวอีกว่าที่น่าเป็นห่วงอีกประการในเวลานี้คือ รัฐธรรมนูญ กำหนดให้การศึกษาศาสนาสามารถดำเนินการได้หลากหลายประเภท นอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือแม้แต่เด็กที่สำเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศ แต่เมื่อมาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไทย ยังขาดระบบที่จะเทียบวุฒิการศึกษา ให้กับนักเรียนเหล่านั้นที่ชัดเจนขาดการประสานงาน การประชาสัมพันธ์ให้เด็กได้รับรู้ และการดำเนินการที่เป็นระบบ ทำให้เด็กบางคนต้องพลาดโอกาส จึงอยากให้กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศและจัดทำเป็นระบบให้กับเด็กเหล่านั้นที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความลำบากใจ และมหาวิทยาลัยจะได้ถือเป็นบรรทัดฐานดำเนินการได้โดยสะดวก.